



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๓๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๗ มูลค่าข่าว ๓๑๒,๖๑๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

การเปิดประเทศเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในหลายๆ ด้าน เช่น เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม พลเมืองอาเซียนสามารถทำงานที่ประเทศไหนก็ได้อย่างเสรี การเปิดประเทศอาเซียนนั้น จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของประเทศ เพราะทุกประเทศจะต้องมีการแข่งขัน และคนไทยทุกคนต้องแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาทำงานในไทยอีกด้วย

ในฐานะที่ดิฉันเป็นนิสิต และเรียนทางด้าน

เรามีจุดด้อยอยู่อย่างหนึ่งคือประชากรส่วนมากในประเทศไทยไม่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีเพียงกลุ่มบุคคลบางกลุ่มเท่านั้นที่สามารถสื่อสาร และพูดคุยกับชาวต่างชาติได้อย่างมืออาชีพ หากถามว่า ทำไมภาษายังสำคัญต่อการเปิดประชาคมอาเซียน อย่างที่รู้กันว่าประชาคมอาเซียนมีภาษากลางเป็นภาษาอังกฤษ ไทยจึงควรปรับปรุงทางด้านภาษาเป็นอย่างมาก เพราะไม่ว่าเราจะเก่งทางด้านวิชาชีพต่างๆ แต่หากเราไม่มีทักษะทางด้านภาษา เราก็

ดิฉันจึงเห็นจุดด้อยของประเทศได้ชัดว่า ไทยเรามีจุดด้อยมากที่สุดคือการพัฒนาทางด้านภาษา และอยากให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียนไทย มทว กับนักเรียนสิงคโปร์ หรือประเทศในประชาคมอาเซียน ไปแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมและภาษา นอกจากนี้เรื่องนี้แล้ว อยากให้ไทยได้บอกความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพราะหากถามประชาชนทั่วๆ ไปแล้ว ยังไม่เห็นความสำคัญเกี่ยวกับการเปิดประเทศเท่าที่ควร บางคนรู้

practice makes perfect..



teenstalkasean@matichon.co.th

รับมือ..ประชาคมอาเซียน

เอกภาษา ดิฉันจึงมีความคิดเห็นว่า หากเราจะปรับเปลี่ยนประเทศไทยให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น อย่างแรกเราต้องทำให้ประชากรเรามีคุณภาพสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ และอย่างที่สองที่เป็นตัวกลางสำคัญในการแข่งขันต่างๆ และทำให้มีคุณภาพได้คือ ภาษา เพราะภาษาเป็นตัวกลางสำคัญในการสื่อสารติดต่อกับชาวต่างชาติอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน



ไม่สามารถทำงานร่วมกับชาวต่างชาติได้

ก่อนเปิดประเทศอาเซียน เราควรรีศึกษาวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ เนื่องจากวัฒนธรรมแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าหากไทยเปิดประเทศแล้ว การทำงานต้องทำร่วมกับชาวประชาคมอาเซียนประเทศอื่นๆ การทำงานอย่างเป็นทีม เราจึงควรรีศึกษาวัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานร่วมกับเรา

สาเหตุที่ไทยมีระดับการศึกษาอยู่ต่างๆ กว่าสิงคโปร์ และมาเลเซีย ในความคิดเห็นของดิฉันที่ได้ไปเยี่ยมสิงคโปร์คือ สิงคโปร์และมาเลเซียมีการจัดระเบียบในด้านต่างๆ อย่างเข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา และด้านทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ประชากรของประเทศมีความเป็นระเบียบ เห็นได้ว่าประเทศของเขา นั้น มีความเจริญเป็นอย่างมาก ชาวสิงคโปร์สามารถพูดภาษาอังกฤษ และภาษาจีนได้อย่างดี

แค่ว่าประชาคมอาเซียนคืออะไร จึงอยากให้ทุกท่านเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เนื่องจากการเปิดประเทศนั้น เสมือนเราเปิดให้ต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย ทำงานร่วมกับเรา และหากเราไม่สามารถทำงาน ไม่สามารถสื่อสารทางภาษาอย่างดีได้ ก็อาจเกิดการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างตัวบุคคลก็เป็นได้ และเรา

